

Số: 41/TB - UBND

Đakrông, ngày 17 tháng 3 năm 2015

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch huyện Lê Đắc Quý tại phiên họp Hội đồng GPMB các công trình thuộc dự án điện nông thôn Miền trung

Ngày 12/03/2015 đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Đắc Quý chủ trì phiên họp Hội đồng GPMB các công trình thuộc dự án điện nông thôn Miền trung. Tham dự phiên họp có các đồng chí đại diện Sở Công Thương; Chi cục phát triển lâm nghiệp; Trung tâm quy hoạch thiết kế nông lâm nghiệp; khu Bảo tồn thiên nhiên Đakrông; BQL dự án điện nông thôn Miền trung, đại diện các cơ quan: Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng TN&MT; Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trung tâm phát triển quỹ đất, đại diện lãnh đạo các xã Hướng Hiệp, Ba Nang, A Vao, A Bung, Tà Long, Đakrông vắng xã Húc Nghì không lý do và các đơn vị nhà thầu có liên quan.

Sau khi nghe đại diện Ban quản lý dự án điện nông thôn Miền trung, cơ quan thường trực HĐGPMB huyện báo cáo về tình hình thực hiện dự án và tiến độ GPMB xây dựng công trình cấp điện 15 thôn bản huyện Đakrông thuộc tiểu dự án nâng cấp và mở rộng lưới điện phân phối nông thôn Quảng Trị, những vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án, ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Đắc Quý kết luận như sau:

Thời gian qua hội đồng GPMB huyện, UBND các xã đã có nhiều cố gắng tích cực trong việc thực hiện công tác GPMB dự án; đã hoàn thành công tác trích đo thu hồi đất của các xã có liên quan, việc kiểm kê, áp giá đền bù cho 301 hộ ảnh hưởng bởi dự án cũng như việc lập hồ sơ, thủ tục khảo sát, đánh giá trữ lượng rừng trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất nằm trong khu Bảo tồn, rừng tự nhiên, rừng đặc dụng. Nhưng đến nay vấn đề khó khăn vướng mắc là nguồn kinh phí chi trả cho các hộ dân bị ảnh hưởng chưa có, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất liên quan đến khu bảo tồn, rừng tự nhiên, rừng đặc dụng còn đòi hỏi quá nhiều thủ tục vì phải qua nhiều quy trình thủ tục, phức tạp vấn đề trên đã ảnh hưởng đến công tác GPMB, bàn giao tuyến cho đơn vị triển khai thực hiện. Vì vậy để công tác GPMB sớm hoàn thành, sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công công trình dự án đúng tiến độ và kế hoạch của UBND tỉnh đề ra, UBND huyện yêu cầu:

1. Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng cơ quan thường trực hội đồng GPMB huyện khẩn trương phân công nhiệm vụ đối với các thành viên theo Quyết định số 355/QĐ-UBND ngày 17/03/2014, trực tiếp làm việc với các xã có liên quan để tổ chức họp dân, thông báo đến từng hộ dân được biết về công tác hỗ trợ đền bù kinh phí GPMB phối hợp với Ban quản lý dự án điện nông thôn Miền trung, bố trí lịch sớm làm việc với xã để bàn giao tuyến, đồng thời chi trả tiền đền bù cho các hộ gia đình, cá nhân theo đúng chế độ của nhà nước để sớm giải tỏa mặt bằng bàn giao cho nhà thầu. Trong quá trình thực hiện việc chi trả tiền đền bù cho các hộ gia đình, cá nhân và thực hiện công tác bàn giao tuyến yêu cầu phòng Kinh tế và Hạ tầng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thủ tục biên bản kiểm kê áp giá đền bù của các hộ gia đình, cá nhân từng xã để thực hiện công tác GPMB, giải tỏa bàn giao tuyến cho đơn vị thi công với phương

châm giải tòa đến đâu thì bàn giao mặt bằng đến đó (có sự ký kết giữa các bên có liên quan tránh trường hợp bỏ sót hồ sơ) để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Đồng thời xử lý hoặc tham mưu cho UBND huyện xử lý ngay những vấn đề khó khăn vướng mắc trong quá trình đền bù giải tỏa.

2. Vấn đề chuyển mục đích sử dụng đất.

- Trước mắt UBND huyện giao phòng Kinh tế và Hạ tầng bố trí cán bộ trực tiếp làm việc với khu Bảo tồn thiên nhiên (cung cấp đầy đủ hồ sơ, thủ tục thiết kế về điện, phương án đền bù GPMB, vị trí cột điện...) để thống nhất về phạm vi ảnh hưởng, vị trí, diện tích mặt bằng nơi ảnh hưởng bởi dự án đi qua và có văn bản thực hiện theo quy định.

- UBND huyện đề nghị Chi cục Lâm nghiệp, Trung tâm quy hoạch thiết kế nông lâm nghiệp hỗ trợ cho huyện về mặt kỹ thuật (xây dựng phương án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng theo phương châm giải tỏa mặt bằng vì rừng bị ảnh hưởng là rừng nghèo kiệt, trữ lượng gỗ khai thác quá ít, giá trị hầu như không đáng kể), đẩy nhanh tiến độ thực hiện GPMB để trình UBND tỉnh phê duyệt.

3. Đối với UBND các xã có liên quan.

- Đề nghị UBND các xã khẩn trương triển khai họp thôn để tuyên truyền vận động cho các hộ gia đình, cá nhân có liên quan về công tác GPMB, cần nêu rõ mục đích, ý nghĩa tầm quan trọng của dự án cũng như những khó khăn của tỉnh, huyện về vấn đề GPMB cũng như kinh phí chi trả hiện nay. Tính cấp bách của việc giải tỏa mặt bằng bàn giao cho đơn vị thi công để từ đó tạo được sự đồng thuận của người dân. Công tác thực hiện việc giải tỏa mặt bằng bàn giao cho đơn vị thi công được thực hiện trong tháng 3 năm 2015.

- UBND các xã tiếp tục vận động người dân thỏa thuận việc bàn giao mặt bằng, trong khi nguồn kinh phí chưa bố trí kịp (cho phép nhà nước nợ tiền đền bù sẽ trả sau), ưu tiên xã nào hoàn thành sớm công tác GPMB thì dự án sẽ triển khai trước. Để dự án kịp tiến độ để bảo đảm sự cam kết của ngân hàng ADB trong việc thực hiện dự án này đối với Ban quản lý dự án điện nông thôn cần ưu tiên những xã hoàn thành sớm công tác GPMB thì cho thi công trước, nếu trường hợp nào cố tình không chấp hành hoặc gây khó khăn cần báo cáo UBND huyện để được giải quyết theo luật quy định.

4. Giao phòng TC-KH tham mưu UBND huyện hỗ trợ tìm nguồn để bố trí kinh phí (tạm ứng/mượn ngân sách) để thực hiện việc chi trả tiền cho các hộ gia đình, cá nhân theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh và UBND huyện.

UBND huyện thông báo đến các cơ quan, đơn vị liên quan biết để phối hợp, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận

- CT, các PCT UBND huyện;
- Như TP dự họp;
- CVP, PVP, QLBD;
- Lưu VT.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG



Lê Quang Thạch